

Lao động, việc làm - một năm nhiều dấu ấn

Năm 2023 đã khép lại với nhiều khó khăn song cũng không ít thời cơ thuận lợi để kinh tế - xã hội bứt phá đi lên. Sau khoảng thời gian gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mọi nút thắt như được cởi bỏ khi đất nước trở lại với giai đoạn bình thường mới. Có những lĩnh vực thậm chí không những phục hồi mà còn phát triển mạnh mẽ hơn so với thời điểm trước dịch, đó là lĩnh vực lao động, việc làm.

Không ngừng tạo thêm việc làm mới

Nhìn chung trong năm qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 10.200 doanh nghiệp đăng ký hoạt động; trong đó có 4 doanh nghiệp nhà nước, 117 doanh nghiệp FDI và trên 10.100 doanh nghiệp dân doanh. Cơ cấu lao động của tỉnh chuyển dịch tích cực theo cơ cấu kinh tế, 46,5% lao động làm việc trong các ngành công nghiệp - xây dựng, 27,7% làm việc trong các ngành dịch vụ và 25,8% lao động làm việc trong các ngành nông - lâm - ngư nghiệp. Năm 2023, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho khoảng 34.500 lao động.

Ông Trần Văn Doanh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thanh Hương, xã Vũ Hòa (Kiến Xương) chia sẻ: Công ty chúng tôi là đơn vị chuyên gia công hàng may mặc xuất khẩu. Không giống như nhiều doanh nghiệp dệt may khác phải cắt nhân công, giảm giờ làm do khan hiếm đơn hàng, doanh nghiệp chúng tôi vẫn duy trì sản xuất cho 550 công nhân làm việc. Thời gian qua, Công ty luôn cố gắng, nỗ lực hết sức để bảo đảm đời sống cũng như việc làm cho người lao động. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để duy trì tình ổn định và tạo việc làm cho người lao động tại địa phương và các xã lân cận.

Ông Tăng Quốc Sử, Trưởng phòng Lao động việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Trên địa bàn tỉnh hiện có 1 Khu kinh tế, 9 khu công nghiệp với 218 dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho trên 76.000 lao động. Trong năm 2023, các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh đã thường xuyên phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi kinh tế - xã hội. Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Tình hình lao động, việc làm của người lao động khu vực doanh nghiệp cơ bản ổn định, thị trường lao động không có biến động lớn, tỷ lệ lao động thất nghiệp được kiểm soát dưới mức 3%.

Tăng cường mở rộng thị trường lao động, việc làm

Đấu ấn nổi bật trong lĩnh vực lao động, việc làm năm 2023 là tỉnh đã thực hiện linh hoạt các hoạt động thông tin thị trường lao động, định hướng giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ kết nối cung - cầu lao động đến người sử dụng lao động, cơ sở đào tạo và người lao động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức các phiên giao dịch việc

làm (trực tiếp và trực tuyến) để kết nối người tìm việc - việc tìm người; tăng cường hợp tác mở rộng thị trường lao động nước ngoài và cải cách quy trình thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, việc làm. Trong năm qua, đã tổ chức 24 phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình. Tổ chức ngày hội, phiên giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu lao động tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh và Trường Đại học Thái Bình thu hút trên 150 doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và trên 4.000 học sinh, sinh viên, người lao động tham gia.

Nhằm giải quyết việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu ngoại tệ cho gia đình và địa phương, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ và thực hiện quyết liệt chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Vì vậy, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2023, toàn tỉnh có trên 3.300 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; một số địa phương đưa được nhiều lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Tiền Hải...

Huyện Quỳnh Phụ là địa phương đầu tiên trong tỉnh thực hiện chương trình đưa người lao

động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Có thể nói, thành công của chương trình này là nền móng để tỉnh tiếp tục quan tâm, phối hợp với phía Hàn Quốc mở rộng phạm vi và quy mô nhằm tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội sang làm việc tại một đất nước phát triển như Hàn Quốc.

Mới đây, trong chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc "Thái Bình Homecoming Day", chính quyền thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi đã tiếp tục ký kết bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác chương trình lao động thời vụ với huyện Vũ Thư và Kiến Xương để tiếp nhận lao động của hai địa phương này sang làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong năm 2024. Bà Phạm Thị Như Phong, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư chia sẻ: Việc ký thỏa thuận hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của huyện Vũ Thư. Điều này tiếp tục mở ra cơ hội giao lưu, hợp tác giữa hai địa phương của hai nước, cũng như tạo điều kiện cho người lao động Vũ Thư đến Hàn Quốc làm việc, tăng nguồn thu nhập và cấp nhật, đúc kết thêm những kiến thức, kinh nghiệm trong ngành nông nghiệp để trở về phục vụ cho huyện nhà. Với lực lượng



Sinh viên tìm hiểu cơ hội việc làm tại ngày hội việc làm và kết nối cung - cầu lao động năm 2023.

lao động dồi dào, huyện Vũ Thư có thể đáp ứng đủ nguồn lao động cung ứng cho thành phố Icheon, tỉnh Gyeonggi khi có nhu cầu.

Theo ông Đoàn Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kiến Xương: Việc ký kết giữa UBND huyện Kiến Xương với chính quyền thành phố Icheon đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, đây là hoạt động ngoại giao tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương của hai nước, là cơ hội để người lao động tìm hiểu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công việc chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, tiêu thụ nông sản theo mô hình chuỗi sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, phù hợp với khả năng và trình độ lao động của huyện; giúp người lao động có việc làm, thu nhập cao, góp phần giải quyết việc làm thời gian ngắn cho người lao động trên địa bàn huyện.

Đóng góp các giải pháp phát triển thị trường lao động, việc làm

Thời gian tới, do tác động bất ổn của tình hình thế giới và tác động của kinh tế trong nước nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn còn những khó khăn nhất định. Chính phủ đã ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế, trong đó có chính sách phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Tỉnh Thái Bình sẽ tăng cường thực hiện đa dạng các hình thức thông tin về thị trường lao động, tổ chức các phiên giao dịch việc làm, ngày hội tư vấn học nghề và việc làm, giới thiệu việc làm trực tuyến để kết nối cung - cầu lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục

tham mưu UBND tỉnh tổ chức phát động, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật; các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp, nhất là các nội dung về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác đối với người lao động theo quy định. Bên cạnh đó, tỉnh Thái Bình cũng sẽ triển khai hiệu quả, nghiêm cứu xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, tìm kiếm khai thác thị trường mới, đơn hàng mới; tăng cường thực hiện liên kết trong chuỗi giá trị, gắn với nhu cầu sử dụng lao động và thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động, người lao động vay vốn duy trì sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm cho người lao động.

DUY TÙNG

250 cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Lê Quý Đôn quán triệt Nghị quyết của Đảng

Sáng ngày 28/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII dành cho cán bộ hưu trung, cao cấp và cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Lê Quý Đôn.

250 đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ hưu trung, cao cấp và cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Lê Quý Đôn nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, từ đó thống nhất về ý chí và hành động, tích cực tham gia đóng góp những ý kiến cụ thể, xác đáng để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

NGUYỄN TRIỆU

Tư vấn, phản biện để nâng cao chất lượng của đài truyền thanh truyền hình

Sáng ngày 28/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện để nâng cao chất lượng của Đài Truyền thanh Truyền hình (TTTH) thành phố; đài truyền thanh phường, xã thành phố Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu để nâng cao chất lượng của Đài TTTH thành phố; đài truyền thanh phường, xã thành phố Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại, hạn chế của Đài TTTH thành phố và hệ thống truyền thanh không dây ở cơ sở hiện nay; hiện đại hóa hệ thống đài truyền thanh nhằm đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung cấp, trao đổi thông tin theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác và hiệu quả. Thực hiện thông tin hai chiều để người dân tiếp nhận thông tin thiết yếu và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở đến các cơ quan quản lý thông qua hệ thống đài truyền thanh. Phân đầu đến năm 2030, 100% hệ thống đài truyền thanh cơ sở sẽ được chuyển đổi sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về bố cục và kết cấu đề án; đề nghị làm rõ một số thực trạng đã nêu trong đề án và bổ sung một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống đài truyền thanh từ thành phố đến cơ sở như: đổi mới phương thức hoạt động và nội dung các chương trình phát sóng; tăng phụ cấp cho đội ngũ làm công tác truyền thanh cơ sở...

Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được tổng hợp, chuyển cơ quan soạn thảo chỉnh sửa, hoàn thiện, sớm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

THU HOÀI

Chuẩn bị cho một vụ đào thắng lợi

Càng gần đến tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, không khí tại các vườn đào trên địa bàn huyện Đông Hưng càng trở nên nhộn nhịp. Thời điểm này, các nhà vườn đang tập trung "làm đẹp" cho đào với mong muốn có được những cây đào dáng đẹp, nụ nhiều, hoa nở đúng độ, phục vụ nhân dân mua về chơi tết.

Những ngày này, ông Đinh Bá Lợi, xã Minh Tân phải thuê thêm 3 người tuốt lá đào cho kịp thời vụ để hoa khoe sắc đúng dịp tết. Năm nay rét muộn, việc tuốt lá cũng muộn hơn. Các năm trước ông tuốt lá làm 2 lần, năm nay với trên 300 gốc đào ông tuốt lá 3 đợt. Hiện khách buôn ở Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội, Quảng Bình... đã về đặt mua tới 80% số gốc đào nhà ông Lợi. Ông Lợi chia sẻ: Để có một vụ đào thắng lợi phụ thuộc nhiều yếu tố, song quan trọng nhất là kỹ thuật tạo dáng, tuốt lá đúng thời điểm, chăm sóc nụ. Thường thì đầu tháng 7 là tôi khoanh gốc đào lượt cuối, đầu tháng 9 truyền cây để làm chậm quá trình phát triển của cây, cây tập trung ra nụ và cũng để cây không bị héo, đánh lên rồi hoa vẫn phát triển, nở hoa đều, đẹp. Về tuốt lá thì cây to khách buôn đánh cây trước thì tuốt lá trước, cây nhỏ đánh sau thì tuốt lá sau tùy theo người buôn đưa đi khu vực nào bán. Năm nay, giá đào cao hơn năm ngoái, nếu năm ngoái bán 1 triệu đồng/gốc đào thì năm nay bán 1,3 triệu đồng/gốc, ước thu lãi 280 - 320 triệu đồng/8 sào, so với cây lúa thì cao hơn nhiều bởi 1 gốc đào to giá trị bằng 1 sào lúa. Chúng tôi mong xã tiếp tục tạo điều kiện để các gia đình chuyển diện tích cây lúa kém hiệu quả sang trồng đào, tăng thu nhập làm giàu cho gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương.

Minh Tân vốn nổi tiếng với nghề trồng đào bởi người dân giàu kinh nghiệm, có kỹ thuật cao tạo ra những cây đào thế đẹp, cánh hoa nở to, chơi lâu tàn, từ tháng 8 âm lịch khách buôn các nơi đã tìm về đây đặt mua. Trong tổng số 66ha đào bích, đào phai của Minh Tân có trên 70% diện tích khách đã đặt mua. Đặc biệt, giá đào năm nay cao hơn năm trước khoảng 20%. So với cây lúa thì đào trồng một năm chỉ thu một vụ cuối năm song giá trị vẫn



Người dân xã Minh Tân (Đông Hưng) "làm đẹp" cho đào.

cao gấp nhiều lần. Ông Nguyễn Hữu Hậu, Chủ tịch UBND xã Minh Tân cho biết: Mỗi vụ tết, địa phương cung cấp ra thị trường hàng chục vạn gốc đào đủ kiểu dáng, kích cỡ. Đào cùng phát lộc là 2 loại cây làm giàu của đa số hộ dân trong xã, đặc biệt là thôn Hoàng Đức tất cả hộ

gia đình và 100% diện tích của thôn đều đã được thay lúa bằng đào. 1 sào đào các hộ thu bình quân trên 100 triệu đồng. Nông dân đi làm cho các nhà vườn đủ kiểu dáng, kích cỡ. Đào cùng phát lộc là 2 loại cây làm giàu của đa số hộ dân trong xã, đặc biệt là thôn Hoàng Đức tất cả hộ

tĩnh ngoài tìm việc làm. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt trên 61 triệu đồng.

Không chỉ tại Minh Tân, không khí chuẩn bị cho vụ đào tết tại xã Phú Lương cũng đang rất khẩn trương. Dù diện tích trồng đào ít hơn Minh Tân nhưng chủ nhân các nhà vườn mạnh dạn đầu tư trồng cây to, cây cổ thụ nhiều năm tuổi, với đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ tạo ra nhiều cây đào thế độc, lạ, đẹp như thế: phụ tử, song thụ, thể thực, thể huyền, tứ quý... đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người chơi. Thời điểm này, các hộ đã hoàn thành việc bón thúc đợt cuối để cây nuôi mắt, nuôi nụ và đang tập trung tưới lá, chăm sóc để đào bung nở đón xuân sang. Ông Nguyễn Trọng Động, xã Phú Lương chia sẻ: Năm nay lập xuân sớm hơn 10 ngày thì tuốt lá lùi lại 5 ngày là vừa tết. Nhà tôi trồng 1 mẫu đào, để tuốt lá kịp thời vụ tôi thuê thêm 5 - 6 người làm. Tôi cũng đầu tư hệ thống tưới nước tự động để giảm lượng nước, tưới được đều hơn, giảm công



Ông Bùi Duy Diễm (người bên trái), thị trấn Đông Hưng thăm vườn đào ở Phú Lương để chọn mua chuẩn bị cung cấp ra thị trường tết.

lao động. Nhà tôi có 600 gốc đào phục vụ thị trường tết năm nay, chủ yếu là 3 loại đào gốc cổ thụ, đào huyền và đào cắm ban thờ. Chúng tôi vừa bán vừa cho thuê đào chơi tết, vì vậy có rất nhiều cây có tuổi đời cao, gốc to, trên thân cây có nhiều vẩy, rong rêu bám kí sinh... tô điểm thêm cho nét đẹp tự nhiên của cây đào. Cây rẻ nhất bán vài trăm nghìn đồng, cây cao nhất 4 - 5 triệu đồng. Ông Nguyễn Trọng Thành, Giám đốc HTX DVNN xã Phú Lương cho biết: Hiện tại Phú Lương có khoảng 5ha trồng đào. Giá trị kinh tế từ trồng đào cao hơn nhiều loại cây khác, vì vậy ngày càng có nhiều hộ chuyển đổi từ diện tích cây lúa, rau màu sang trồng đào. Dự kiến năm 2024 diện tích trồng đào của Phú Lương tăng lên 8 - 10ha. Trong quá trình mở rộng diện tích, xã quán triệt các gia đình phải chấp hành nghiêm việc chuyển đổi, cải tạo trong phạm vi cho phép, đúng quy định. HTX năm nào cũng tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc đào cho các hộ, khuyến khích các hộ tạo nhiều kiểu dáng đẹp, tạo điều kiện cho khách hàng về mua và vận chuyển đào đi các nơi dịp cuối năm.

Minh Tân, Phú Lương, Hồng Việt là 3 địa phương trồng nhiều đào nhất huyện Đông Hưng. Tại các vườn đào đã có nhiều khách đến lựa mua, trước tết Nguyên đán 15 - 20 ngày họ sẽ đưa đi tới về các xã chuyển dần đi nhiều nơi bán cho người dân mua về trang trí nhà cửa đón tết. Ông Bùi Duy Diễm, thị trấn Đông Hưng cho biết: Đào ở các nhà vườn ở Đông Hưng, nhất là ở Phú Lương nhiều thế độc, lạ, nụ nhiều, hoa nở to, chơi bền, giá vừa tầm. Năm nào thì cũng mua ở Phú Lương khoảng 500 gốc, Hồng Việt 150 gốc, Minh Tân vài trăm gốc chuyển đi bán ở các tỉnh miền Bắc. Đào năm nay đẹp, giá cao hơn mọi năm.

Trồng cây, chăm sóc và bón thúc đợt cuối để cây nuôi người trồng đào đang canh thời tiết để tuốt lá cũng như kích hoặc hãm hoa bảo đảm cây nào cũng nhiều nụ, khoe sắc đúng dịp tết. Đào năm nay dự kiến được mùa, được giá cũng có nghĩa là người trồng đào sẽ có một cái tết đủ đầy, còn nhà nhà sắm được cây đào đẹp như ý mang đến hy vọng về cuộc sống tốt lành.

HIẾU MIỀN